

# TƯỢNG NIỆM

## PHÓ ĐỀ ĐỐC HỒ VĂN KỶ THOẠI (1933-2022)

Ngày 20 Tháng 12 Dương Lịch



Ông Hồ Văn Kỳ Thoại sinh năm 1933 tại Cần Thơ; xuất thân khóa 4 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.

### **Đơn vị đã phục vụ:**

Hộ Tổng Hạm Glaive và Hộ Tổng Hạm Mousquet của Hải Quân Pháp.  
Hạm trưởng HQ 04.

Thực tập trên Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ.

Hải Đội Trưởng Hải Đội Hộ Tổng Hạm.

Trưởng Phòng Truyền Tin Hải Quân.

Sĩ quan Tùy Viên cho Tổng Thống V.N.C.H. Ngô Đình Diệm.

Trưởng phòng nhân viên và hành chánh Hải Quân

Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Bồ Túc Saigon

Chỉ Huy Trưởng Căn Cứ Hải Quân Nha Trang và Duyên Khu II.

Chỉ Huy Trưởng Vùng II Duyên Hải

Chỉ Huy Trưởng Sở Phòng Vệ Duyên Hải

Tur Lệnh Hải Quân Vùng I Duyên Hải kiêm Tur Lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm 213.1. Sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Việt Nam Lực Lượng Đặc Nhiệm 213 trở thành Lực Lượng Đặc Nhiệm 231.

### **Tu nghiệp:**

U.S. Naval Postgraduate School, California.

Khóa cao cấp Quản Trị Nhân Viên tại Pentagon, U.S.A.

### **Ân thưởng:**

Đệ tứ đẳng Bảo Quốc Huân Chương.

01 Hải Quân Huân Chương đệ nhất đẳng.

01 Biệt Công Bội Tinh.

08 Anh Dũng Bội Tinh: 05 với nhành dương liễu, 01 ngôi sao vàng, 01 ngôi sao bạc, 01 với ngôi sao đồng.

01 Hải Dũng Bội Tinh với mỏ neo vàng.

02 Bronze Star with combat V của Hải Quân Hoa Kỳ.

### **Thành tích:**

Những công tác trên vĩ tuyến 17 của Sở Phòng Vệ Duyên Hải.

Chỉ huy cuộc hành quân tấn công, phá hủy mật khu Vũng Rô.

Trực tiếp chỉ thị Hải Quân đại tá Hà Văn Ngạc – sĩ quan chỉ huy chiến thuật (O.T.C.) – ra lệnh cho các chiến hạm của Hải Quân V.N.C.H. tại Hoàng Sa khai hỏa, tấn công chiến hạm của Hải Quân Trung Cộng, ngày 19 tháng 01, năm 1974.

Tác giả Hồi Ký Can Trường Trong Chiến Bại.

**Nguồn:** [https://www.truclamientu.info/the-environmental-activist/dml\\_cac-vi-pho-de-doc-hai-quan-viet-nam-cong-hoa.html](https://www.truclamientu.info/the-environmental-activist/dml_cac-vi-pho-de-doc-hai-quan-viet-nam-cong-hoa.html)

## **Phỏng vấn Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại**



Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Tân Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hai ngày cuối tuần qua, Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa họp đại hội bất thường để sửa đổi Điều Lệ Hiện Hành và để bầu các chức vụ mới hoặc đang kiểm khuyết của tổ chức.

Kết quả đại hội, cựu phó đề đốc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, ông Hồ Văn Kỳ Thoại, được tín nhiệm vào chức chủ tịch Hội Đồng Đại Diện, thay thế Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Nhân dịp này, ông Hồ Văn Kỳ Thoại dành cho

Người Việt cuộc phỏng vấn sau đây.

**ĐQATHái (NV):** Kính mừng ông trong trách vụ tân chủ tịch Hội Đồng Đại Diện của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Trước hết, về cách xưng hô, báo Người Việt chúng tôi có thể nói chuyện và gọi ông là phó đề đốc được không?

**Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại:** Anh xưng hô như thế nào cũng được, tôi quan niệm cấp bậc hay quân binh chủng chỉ để nhận diện chứ không tượng trưng uy quyền trong lúc này.

**NV:** Tướng Nguyễn Khắc Bình phát biểu hôm đại hội của Tập Thể, rằng nỗ lực của Tập Thể là liên lạc và kết hợp để cùng xây dựng đất nước. Xin phó đề đốc

cho biết, là đất nước nào? Những người đang cầm quyền tại Việt Nam hiện nay cũng kêu gọi người hải ngoại cùng góp phần xây dựng đất nước, nhưng theo quan điểm và dưới sự lãnh đạo của họ. Ông nghĩ sao?

**Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại:** Những mục tiêu của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình nói đã khá đầy đủ, tôi không có gì cần nói thêm. Về chữ “đất nước,” lẽ dĩ nhiên là đất nước Việt Nam, tuy nhiên ngày nào đất nước còn sống dưới chế độ độc tài thì Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa không thể hợp tác hoặc phục vụ dưới chế độ đó, vì tập thể chúng tôi yểm trợ đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền của Việt Nam.

**NV:** Đại hội kỳ này là đại hội bất thường, và còn bất thường khi có sự xuất hiện của cựu Đại Tướng Trần Thiện Khiêm; ông có thể giải thích cho biết hai điều “bất thường” này?

**Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại:** Bất thường thứ nhất là để bầu cử tân chủ tịch thay thế Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

Bất thường thứ hai là đại hội này có ý mời Đại Tướng Trần Thiện Khiêm là vì ông là một cựu đại tướng, là một cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và cũng là một cựu tổng tư lệnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, để làm diễn giả chính của đại hội.

Đại Tướng Khiêm vui vẻ nhận lời vì ông cho đây là dịp ông gặp gỡ lại các chiến hữu mà ông đã từng gặp ở khắp các chiến trường trên đất nước và ông muốn ngỏ lời hỏi thăm các cô nhi quả phụ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

**NV:** Ngay trước mắt, và với kinh nghiệm của người đã dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho việc bảo vệ tổ quốc, ông có nghĩ rằng Tổ quốc Việt Nam hiện nay đang lâm nguy hay không?

**Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại:** Từ cuối năm 2007, trong dịp ra mắt quyển sách “Can Trường Trong Chiến Bại,” tôi đã được nhiều đài truyền thanh và truyền hình hỏi câu tương tự, và tôi đã trả lời là tôi cho việc các hải đảo của Việt Nam bị cưỡng chiếm thì ít mà tôi lo ngại rất nhiều cho toàn thể lãnh thổ quê hương Việt Nam.

**NV:** Nếu có người cộng sản công khai hoặc kín đáo liên lạc với ông và nhiều vị chỉ huy khác trong tập thể chiến sĩ để hỏi ý kiến về phương cách bảo vệ chủ quyền của lãnh thổ, trên đất liền và ngoài biển, trước sự bành trướng của Trung Cộng, thì bản thân ông sẽ trả lời ra sao? Và sẽ khuyên các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa trả lời như thế nào?

**Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại:** Nội quy của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa không cho phép một cá nhân nào liên lạc công khai hay kín với chế độ hiện tại ở Việt Nam.

**NV:** Câu hỏi cuối, thưa phó đề đốc, khi thấy Hoa Kỳ đang trợ giúp và huấn

luyện một số quân nhân trong quân đội của Hà Nội ngày nay, ông có cảm nghĩ gì? Và nếu có cơ hội, liệu ông muốn nói hoặc có lời khuyên gì với các quân nhân này?

**Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại:** Nếu Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam về phương diện quân sự để chống ngoại xâm và bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ Việt Nam thì đó là một hành động rất đáng mừng vì nhiệm vụ của quân đội của một quốc gia là chống ngoại xâm. Mà nếu ngoại xâm xuất phát từ một cường quốc thì sự yểm trợ cần đến từ một cường quốc khác. Trách vụ khuyên nhủ những quân nhân hiện nay tại Việt Nam là trách vụ của nhà cầm quyền hiện nay.

**NV:** Cám ơn phó đề đốc đã dành thì giờ trả lời báo Người Việt.

**Đình Quang Anh Thái/Người Việt**

**Nguồn:** <http://www.nguoi-viet.com/absolutenm...a=120822&z=196>

## Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại Nói Về Hải Chiến Hoàng Sa

13/01/2010

Các chiến sĩ Hải Quân VNCH đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974.



### Tuyết Mai

Nhân lễ Tưởng niệm và vinh danh các chiến sĩ đã hy sinh trong trận Hải Chiến Hoàng Sa sẽ được cử hành nhiều nơi như Dallas, Texas; San Diego, CA; Nam Cali, Bắc Cali, Paris, Pháp; Melbourne, Úc... để vinh danh những chiến sĩ Hải Quân và các quân cán chính khác (Địa phương Quân ...) đã anh dũng hy sinh bảo vệ từng tấc đất quê hương, Tuyết Mai xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại (PĐĐ HVK Thoại), người

trực tiếp ra lệnh khai hỏa, tấn công Tàu chiến Hải Quân Trung Cộng ở Quần đảo Hoàng Sa. Đây là một trận chiến vô cùng hùng anh, oanh liệt thể hiện tinh thần anh dũng của chiến sĩ áo trắng nói riêng, của dân tộc VN nói chung, sẵn sàng hy sinh để chống ngoại xâm trong lịch sử VN cận đại. Lúc đó, năm 1974, Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại là Tư Lệnh Hải Quân vùng I Duyên Hải, chịu trách nhiệm bảo vệ vùng duyên hải của Quân khu I, bao gồm quần đảo Hoàng Sa. Cựu Phó Đề Đốc HVK Thoại đã nhận báo cáo tình hình có thuyền bè Trung Cộng xuất hiện ở vùng đảo này từ đầu và đã trực tiếp trình lên Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Chính Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại là người trực tiếp nhận thủ bút từ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh đối phó với tình trạng xâm nhập bất hợp pháp của Trung Cộng và cũng chính Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại ra lệnh cho Cựu Đại Tá Hà Văn Ngạc, Sĩ quan Chỉ huy chiến thuật khai hỏa trong trận Hải chiến Hoàng Sa.

Kính mời quý vị theo dõi câu chuyện giữa Tuyết Mai và Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại về diễn tiến trận Hải chiến Hoàng Sa, bắt đầu khoảng 10 giờ sáng ngày 19 Tháng Giêng, 1974 và kéo dài hơn ba mươi phút.

**TUYẾT MAI:** Thưa Đô Đốc (khi nói chuyện TM gọi Phó Đề Đốc là Đô Đốc cho ngắn gọn) giới thiệu sơ qua về Quần đảo Hoàng Sa. Trước 1974 Trung Cộng có hành động nào gây chiến ở vùng đảo này không"

**PĐĐ HVK THOẠI:** Trên đảo không có dân cư sinh sống, chỉ có đài khí tượng quốc tế với bốn nhân viên làm việc. Hai mươi bốn Địa Phương Quân thuộc tỉnh Quảng Nam trú đóng trên bốn đảo, họ di chuyển bằng xuồng cao su. Theo tôi biết thì trước năm 1974 không có sự đụng chạm nào đáng kể với Trung Cộng. Đến đầu năm 1974 Trung Cộng thấy Mỹ rút quân ra khỏi Miền Nam thì họ có kế hoạch xâm chiếm rõ ràng, như cắm cờ hay ồ ạt đổ bộ một số người lên đảo. Khi chúng ta bắt đầu dùng biện pháp đối phó thì họ đưa hạm đội rất mạnh mẽ ra đây.

**TUYẾT MAI:** Thưa Đô Đốc khi Đô Đốc được tin có tàu lạ trong vùng lãnh hải của chúng ta, Đô Đốc có trình lên Tổng Thống Thiệu, lúc đó Tổng Thống Thiệu đang ở đâu "

**PĐĐ HVK THOẠI:** Đêm 16 Tháng 1, trong công tác Hải quân thường lệ, tôi được báo cáo có nhiều ngư thuyền lạ và có dấu hiệu của một vài hoạt động trên đảo. Lúc đó tôi đang dùng cơm với Tổng Thống Thiệu và một số tướng lãnh ở Mỹ Khê, Đà Nẵng. Tôi có trình cho Tư Lệnh Quân Khu I, tức là Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, cũng có mặt tại bữa cơm đó. Trung Tướng Trưởng bảo tôi tới trình ngay với Tổng Thống Thiệu. Tổng Thống Thiệu ra lệnh tôi sáng ngày mai tức 17 Tháng 1 đến Bộ Tư Lệnh Hải

Quân vùng I Duyên Hải để thuyết trình rồi Tổng Thống Thiệu sẽ cho chỉ thị.

**TUYẾT MAI:** Thưa Đô Đốc trong cuốn “Can Trường Trong Chiến Bại” Đô Đốc có kể Tổng Thống Thiệu viết thủ bút trong vòng 15 phút, ra lệnh Hải Quân VN đối phó với tình hình căng thẳng với Trung Cộng ở quần đảo Hoàng Sa. Theo Đô Đốc Tổng Thống Thiệu có cân nhắc kỹ trước khi ra lệnh đối đầu với Trung Cộng, Hải quân TC rất hùng mạnh.

**PĐĐ HKV THOẠI:** Tổng Thống đã nghe tôi tường trình tình hình đêm trước, tôi tin chắc là Tổng Thống đã suy nghĩ kỹ. Sáng hôm sau, trong vòng 45 phút, trước khi quyết định, Tổng Thống có hỏi rất nhiều câu hỏi, và có bàn với các vị tướng lãnh hiện diện trước khi lấy giấy mực ra viết thủ bút cho tôi thi hành. Hơn nữa tôi cũng xin nhắc lại là quyết định của Tổng Thống không phải cho nổ súng để tấn công, tiêu diệt hạm đội của Trung Cộng. Chỉ thị của Tổng Thống là mời các ngư thuyền cũng như chiến hạm lạ ra khỏi lãnh hải của chúng ta. Lúc đó tôi cũng chưa chắc những chiến hạm hiện diện đó là của Trung Cộng. Tổng Thống chỉ thị là làm thế nào để chứng minh cái chủ quyền quốc gia của chúng ta trên các hải đảo bằng mọi biện pháp ôn hòa. Nếu họ không tuân lệnh thì bắt buộc mình phải dùng võ lực để mời họ ra. Trước khi cho nổ súng chúng tôi cũng đã cho chiến hạm của chúng tôi đuổi họ ra, nhưng sự khiêu khích của họ càng ngày càng nhiều hơn, cho nên Cựu Đại Tá Hà Văn Ngạc có bàn với tôi là phải đi tới quyết định “khai hỏa”.

**TUYẾT MAI:** Thưa Đô Đốc như vậy thì trận chiến Hoàng Sa lúc đầu dự tính chỉ đuổi những ngư thuyền và chiến hạm ra khỏi lãnh hải, chứ không dự tính trước sẽ có một cuộc hành quân, một trận hải chiến dữ dội giữa Hải Quân VNCH và Hải Quân Trung Cộng”.

**PĐĐ HVK THOẠI:** Không, không. Tôi nhấn mạnh là không có một cuộc hành quân gì cả. Hôm 18/1 tôi có ra lệnh bằng giấy trắng mực đen cho Đại Tá Hà Văn Ngạc có thể thi hành nhiệm vụ có giấy tờ, nhưng đó không phải là cuộc hành quân mà chỉ là việc làm rất là thường xuyên.

**TUYẾT MAI:** Thưa Đô Đốc nói rõ những sự kiện trước khi quyết định khai hỏa, lúc đó Đô Đốc ở đâu”

**PĐĐ HVK THOẠI:** Lúc đó tôi đang ở Đà Nẵng. Trước khi khai hỏa, Cựu Đại Tá Hà Văn Ngạc cũng đã trình cho tôi rất chi tiết mọi hành động, mọi sự di chuyển của chiến hạm Trung Cộng cũng như của các ngư thuyền cùng mọi chuyện xảy ra trên đảo. Tôi đã ra lệnh mỗi chiến hạm cho một toán đổ bộ lên

đảo để thám sát, cho nên chúng tôi nắm rất vững tình hình. Trước khi khai hỏa thì Đại Tá Ngạc có nói với tôi rằng, sự khiêu khích đã đến cái độ thế nào rồi cũng phải nổ súng. Nếu để Trung Cộng nổ súng trước thì bên HQVN sẽ bị thiệt hại nặng nề vì chiến hạm của họ rất tốt tân, trong lúc chiến hạm của HQVN to và chậm, lúc đó sẽ không xoay sở kịp. Đại Tá Ngạc có bàn với tôi và tôi đồng ý là khi tình hình không thể nào làm khác được thì chúng ta phải nổ súng trước, và chúng ta nổ súng đồng loạt thì địch phải phân tán hải pháo của họ ra.

**TUYẾT MAI:** Thưa Đô Đốc lực lượng hai bên lúc đó như thế nào"

**PĐĐ HVK THOẠI:** Không kể những ngư thuyền có trang bị vũ khí, lúc đầu họ có hai chiến hạm lớn, sau có tăng viện thêm hai chiếc là bốn, cho thấy rõ ràng là họ còn một lực lượng trừ bị, sẵn sàng tăng cường trong vài giờ. Về phía Việt Nam thì có hai chiến hạm và mất cả ngày mới có thêm hai chiến hạm nữa là bốn chiến hạm. Khi giao chiến thì mỗi bên có bốn chiến hạm.

**TUYẾT MAI:** Thưa Đô Đốc diễn tiến trận chiến như thế nào"

**PĐĐ HVK THOẠI:** Buổi chiều 18 Tháng 1, khi bên HQVN đã ra dấu hiệu bật đèn cũng như ra nhiều dấu hiệu để mời họ ra, Tàu Trung Cộng đã không ra khỏi lãnh hải mà có hành động gây hấn như dọa nạt, chia súng vô chiến hạm HQVN và chạy rất gần. Lúc đầu HQVN làm theo chỉ thị của Tổng Thống, nghĩa là ôn hòa mời họ đi ra, nhưng họ nhất định không chịu ra. Cho đến sáng ngày 19 Tháng 1, 1974 tình hình rất căng thẳng, không thể kéo dài hơn được nữa thì trên soái hạm HQVN Đại Tá Ngạc ra lệnh khai hỏa và chiến hạm Trung Cộng phản pháo, bắn trả lại. Sau đó chiến hạm Trung Cộng thấy Nhật Tảo nhỏ nhất và chạy chậm nhất vì hư một máy nên Trung Cộng đã dồn hải pháo vào chiếc Nhật Tảo, chiếc này chìm trong thời gian rất ngắn. Hạm trưởng là Thiếu Tá Nguyễn Văn Thà đã hy sinh theo chiến hạm.

**TUYẾT MAI:** Thưa Đô Đốc là người ra lệnh cho Đại Tá Ngạc khai hỏa"

**PĐĐ HVK THOẠI:** Đại tá Ngạc có đề nghị rằng "Tới lúc nào đó thì phải nổ súng, vì họ không chịu ra, mình phải dùng võ lực theo chỉ thị của Tổng Thống

Thiệu, tức là vị Tổng Tư Lệnh Quân Đội". Tôi có nói với Đại Tá Ngạc: "Khi nào ông sẵn sàng thì khai hỏa". Lúc các chiến hạm ở trong vị thế không thuận lợi thì Đại Tá Ngạc cho khai hỏa. Khi nổ súng thì tôi có nghe trong máy truyền tin, lúc đó khoảng 10 giờ sáng ngày 19 Tháng 1, 1974.

**TUYẾT MAI:** Thưa theo Đô Đốc, chúng ta không có chuẩn bị, không có kế hoạch trước, lúc đó HQVN có kêu cứu với các Cố Vấn Mỹ"

**PĐĐ HKV THOẠI:** Trong cương vị của cấp chỉ huy tôi đã biết và tôi phải biết là HK sẽ không tham dự cuộc chiến dù nguy kịch đến đâu. Đó là điều tôi đã biết trước, tuy nhiên tôi cũng có điện thoại về Bộ Tư Lệnh Hải Quân, để hỏi vị trí của Đệ Thất Hạm Đội của HK thì được biết là lúc nào họ cũng hoạt động vùng biển Đông. Bộ Tư Lệnh cho biết Đệ Thất Hạm Đội có mặt tại đó. Tôi không hy vọng họ tham gia, nhưng tôi cần họ cứu vớt người trên biển. Khi sự việc xảy ra rồi, không có chiến hạm nào của Mỹ đến cứu vớt.

**TUYẾT MAI:** Thưa Đô Đốc sự thiệt hại của hai bên, cũng như HQVN hy sinh như thế nào"

**PĐĐ HVK THOẠI:** Sau nửa tiếng đồng hồ giao tranh thì hai bên đều rút lui vì hai bên đều thiệt hại nặng cả. Bên HQVN chiếc Nhật Tảo bị chìm, tử thương 58 người (đa số thuộc chiến hạm Nhật Tảo và số còn lại thì gồm có hai người nhái trên đảo). Mỗi chiến hạm có một số bị tử thương. Phía Trung Cộng cũng bị thiệt hại nặng nề, một chiếc bị chìm, về nhân mạng có một số sĩ quan cao cấp bị tử thương, thành ra không thể nói bên nào chiến thắng hay chiến bại. Tuy nhiên tôi được tin từ Cố Vấn HK cho biết một lực lượng hùng hậu gồm 17 chiến hạm khác từ Hải Nam đang hướng về hướng Hoàng Sa, trong đó có 13 chiến hạm với bốn chiếc tiềm thủy đình loại tàu ngầm. Với một lực lượng như vậy, tôi biết mình không thể nào đối đầu được. Bên HQVN có tăng cường thêm hai chiếc nữa tức là sáu chiếc, nhưng khi hai chiếc sau đang trên đường tới thì Cố Vấn Hoa Kỳ cho biết nếu mà thêm hai chiến hạm VN tham chiến thì sẽ có phi cơ phản lực của Trung Cộng từ đảo Hải Nam đến dội bom. Tôi nghĩ, nếu bên Trung Cộng dùng phi cơ phản lực để dội bom, mà phi cơ VN không ra tham chiến được thì các chiến hạm VN sẽ bị lâm nguy, nên tôi cho các hạm đội trở về.



**TUYẾT MAI:** Mỗi quân binh chủng có những trận chiến lẫy lừng làm cho người lính rất hãnh diện về tinh thần chiến đấu anh dũng của quân binh chủng mình, có lẽ trận Hải chiến Hoàng Sa là niềm hãnh diện của những “Chiến sĩ áo trắng”. Quân chủng Hải Quân đã chọn ngày 19 /1 làm ngày tưởng niệm và vinh danh các chiến sĩ HQ đã hy sinh. Đây cũng là ngày để ung đúc, nuôi dưỡng tinh thần chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ Quân chủng HQ.

**PĐĐ HVK THOẠI:** Vâng, tôi thấy đó là chuyện phải làm để vinh danh những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc. Tổ chức những lễ vinh danh hay lập tượng đài để tưởng nhớ là điều phải làm . Từ năm 1975 luôn có tổ chức ngày giỗ ở Saigon. Sau 1975 rải rác nhiều nơi trên toàn thế giới, nơi nào có Hải Quân đều có tổ chức ngày giỗ để tưởng nhớ đến những tử sĩ. Chúng tôi cũng tìm gia đình của những chiến hữu đã hy sinh trong trận Hoàng Sa để giúp đỡ, và ở San Diego cũng cố gắng xây đài tử sĩ Hoàng Sa.

**TUYẾT MAI:** Để kết thúc cuộc nói chuyện này, kính xin Đô Đốc nói vài lời cuối cùng.

**PĐĐ HVK THOẠI:** Ngày nào tôi còn sống, tôi vẫn nhớ tới những chiến sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa. Có một điều chắc chắn là đối với thế hệ mai sau, sự hy sinh đó không phải là sự hy sinh oan uổng. Chúng ta sẽ tìm mọi cách để đòi lại những hải đảo đó. Đây là một nỗi đau buồn cho một số gia đình HQ nhưng cũng là niềm hãnh diện chung cho dân Việt Nam. Đây là một hành động rất anh hùng của các chiến sĩ Hải Quân, tôi mong nhân dân Việt Nam, những thế hệ mai sau sẽ nhớ mãi.

HÌNH ẢNH TM NÓI CHUYỆN VỚI ĐÔ ĐỐC THOẠI

<http://www.youtube.com/watch?v=iJHgi7E7Cm4>

Hải Quân VNCH và Hoang sa

<http://www.youtube.com/TUYETMAI45#p/u/104/XzKcKdKmJLk>

**Nguồn:** <https://vietbao.com/a145353/pho-de-doc-ho-van-ky-thoai-noi-ve-hai-chien-hoang-sa>

# Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại qua đời, thọ 89 tuổi

December 26, 2022

**HOUSTON, TX (NV)** – Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, tư lệnh Hải Quân Vùng I Duyên Hải, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, qua đời hôm 20 Tháng Mười Hai tại Houston, Texas, hưởng thọ 89 tuổi, theo cáo phó của gia đình.

Vấn theo cáo phó, tang lễ cựu phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại sẽ diễn ra tại nhà nguyện Vĩnh Cửu (Chapel of Eternal Peace at Forest Park) ở Houston, Texas, ngày 5 Tháng Giêng và hỏa táng ngày 7 Tháng Giêng, 2023.



**Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại.**

(Hình: Sách Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa)

Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại cũng từng là chủ tịch Tập Thể Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại.

Ông cũng là tác giả cuốn sách nổi tiếng "Can Trường Trong Chiến Bại" xuất bản ở Hoa Kỳ, trong đó đề cập chi tiết về trận hải chiến Hoàng Sa oai hùng của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa.

Theo Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của ba soạn giả Trần Ngọc Thống, Hồ Đắc Huân và Lê Đình Thụy, ông Hồ Văn Kỳ Thoại tốt nghiệp trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang năm 1954 cấp bậc Hải Quân Thiếu Úy (thuộc ngành chỉ huy).

## **Dưới đây là sơ lược về binh nghiệp của ông:**

-1955: Hải Quân Thiếu Úy hộ tống Hạm Glaive của Hải Quân Pháp do Hải Quân Đại Úy Jacques Guthier làm hạm trưởng.

-1956: Trưởng phòng truyền tin đầu tiên của Bộ Tư Lệnh Hải Quân.

-1957: Du học khóa General Line tại Monterey, California, Hoa Kỳ.

-1959: Trưởng phòng Nhân Viên và Hành Chánh Bộ Tư Lệnh Hải Quân.

-1960: Hải Quân Đại Úy Hạm Trưởng hộ tống Hạm Tụ Động HQ-24

-1962: Trưởng phòng Nhân Viên và Hành Chánh Bộ Tư Lệnh Hải Quân thay thế Hải Quân Đại Úy Nguyễn Xuân Sơn.

-1963: Chỉ Huy Trưởng căn cứ Hải Quân Nha Trang và Duyên Khu 2

-1966: Chỉ Huy Trưởng Sở Phòng Vệ Duyên Hải

-1969: Hải Quân Trung Tá

-1970: Hải Quân Đại Tá Tư Lệnh Hải Quân Vùng I Duyên Hải, kiêm Tư Lệnh Liên Đoàn Đặc Nhiệm 213 tại Đà Nẵng

-1972: Phó Đề Đốc nhiệm chức

-1974: Tấn công Hải Quân Trung Quốc bảo vệ chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa.

-1975: Sáng 31 Tháng Ba, kiêm tư lệnh các Lực Lượng Hải Quân yểm trợ chiến trường Quy Nhơn. Đêm 29 Tháng Tư từ Vũng Tàu di chuyển ra khơi trên Cơ Xưởng Hạm Vĩnh Long.

Sau 1975, cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại định cư tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.

Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại từng được nhận các huân chương:

Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.

Hải Quân Huân Chương Đệ Nhất Đẳng.

Biệt Công Bội Tinh.

Anh Dũng Bội Tinh Nhà Dương Liễu (5 lần).

Anh Dũng Bội Tinh với Ngôi Sao Vàng.

Anh Dũng Bội Tinh với Ngôi Sao Bạc.

Anh Dũng Bội Tinh với Ngôi Sao Đồng.

Anh Dũng Bội Tinh với Mỏ Neo Vàng. Bronz Star with Combat V. Hải Quân Hoa Kỳ (2 lần).

**(ĐG)** [kn]

## CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng đau đớn trong niềm thương tiếc vô biên, xin báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn, chiến hữu, quân chủng Hải Quân và các quân binh chủng bạn, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,

Chồng, Cha, Anh, Ông Nội, Ngoại của chúng tôi là:

**Ông Hồ Văn Kỳ Thoại**

Cựu Phó Đề Đốc Hải Quân

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

đã tạ thế sáng ngày 20 Tháng 12 năm 2022 tại Houston, Texas,  
Hưởng thọ 89 tuổi.

Tang lễ sẽ cử hành theo nghi lễ Phật Giáo tại  
Nhà Quán Vĩnh Cửu (Chapel of Eternal Peace at Forest Park)  
2454 S. Dairy Ashford  
Houston, TX 77077  
(281)531-8180

### Chương trình Tang Lễ:

Thứ năm 5 tháng 1, 2023: 03:00 pm - 7:00 pm: Lễ phát tang, tụng niệm, thăm viếng

Thứ sáu 6 tháng 1, 2023: 11:00 am - 6:00 pm: Lễ tụng niệm, thăm viếng

Thứ bảy 7 tháng 1, 2023: 10:00 am - 01:00 pm: Lễ tụng niệm, thăm viếng, di quan  
hòa táng

Tang Gia khẩn báo

Vợ: Bà quả phụ Hồ Văn Kỳ Thoại, nữ danh Trương Thị Vân-Anh

Các Con: Hồ Văn Kỳ Thiện và vợ (WA)

Hồ Văn Kỳ Tuấn (VA)

Gia đình Hồ Văn Kỳ Thường (VA)

Hồ Văn Kỳ Thuật (CA)

Em: Gia đình Hồ Kim-Chi (France)

Hồ Kim-Chuẩn (CA)

Hồ Kim-Chung (CAN)

Hồ Kim-Tuyển (PA)

Hồ Kim-Thỉnh (TX)

Hồ Văn Kỳ Tháo (CA)

Em dâu: Gia đình Bà quả phụ Hồ Văn Kỳ Tường/Bùi Thanh Nhã (CA)

Bà quả phụ Hồ Văn Kỳ Tuệ/Lan (CA)

Anh nuôi: Gia đình Bà quả phụ Bùi Quang Đài/Huỳnh Thị Điệp

Cô họ: Đào thị Huỳnh Anh (FL)

Em vợ: Trương thị Như Huyền (NV)

Cháu: Vinh Đổ, Trương Lệ Hoa, Nguyễn thị Quỳnh Vi (TX)

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG  
XIN MIỄN PHÙNG ĐIỀU

**Nguồn:** <https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cuu-pho-de-doc-ho-van-ky-toai-qua-doi-tho-89-tuoi/>

**Nam Phong** tổng hợp  
Ngày 20 Tháng 12 Năm 2023

[www.vietnamvanhien.org](http://www.vietnamvanhien.org)



**VIỆT NAM VĂN HIẾN**

[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)



TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 9200 TÁC PHẨM